



# ข่าวสาร สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2528 4815 โทรสาร 0 2528 4912 สายด่วน ป.ป.ช. 1205 [www.nacc.go.th](http://www.nacc.go.th)

## ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรม ส่วนในด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีส่วนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศในอาเซียน ด้วยการเตรียมการกลไกความร่วมมือต่อต้านการทุจริตในระหว่างประเทศอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างการยอมรับให้กับประเทศไทย ในแง่การดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการต่อต้านการทุจริตที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสนับสนุนและยอมรับในด้านการพัฒนาบุคลากรที่จะมีขีดความสามารถในการต่อต้านการทุจริตให้ดีกว่าเดิม การมีความร่วมมือทางวิชาการ โดยทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy: IACA) ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่บุกเบิกในการสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เกิดจาก UNODC และสำนักงานต่อต้านการฉ้อโกงของยุโรป (OLAF) ขณะนี้มีประเทศที่ลงนามจำนวน 53 ประเทศ และให้สัตยาบัน 35 ประเทศ (รัฐภาคี) รวมทั้งประเทศไทย ที่สำคัญคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมและท่านทรงดำรงตำแหน่งรองประธานของที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งจัดการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2555 นับเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านเข้ามามีบทบาทสำคัญในสถาบันแห่งนี้

และในโอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre: UNCC) การจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมประจำปีของภาคีเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของสถาบัน IACA ในการให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและการปฏิบัติการวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล ในช่วงเช้าของวันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและเป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน

2. กิจกรรมการประชุมโต๊ะกลมระหว่างหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในกลุ่มประเทศอาเซียน ในหัวข้อ การเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (Strengthening Anti-Corruption Collaboration in ASEAN Region) เพื่อเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เตรียมการเพื่อเข้าสู่ AEC สร้างแรงผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนที่ยังไม่เป็นรัฐภาคีของ IACA เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้า หรือผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลัก

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ใน 9 ประเทศ โดยมี Mr. Martin Kreutner คณบดีแห่งสถาบัน IACA มาเป็นผู้ดำเนินการประชุมในช่วงนี้ด้วย

ในส่วนของรูปแบบการประชุมนั้น จะเริ่มด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์ และความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานในลักษณะ Tour de Table คนละประมาณ 10 นาที โดยมีข้อเสนอแนะ และแนวคิด เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตหลักของแต่ละประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ในปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตด้วย

และจากนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงานฯ ในด้านความร่วมมือต่างๆ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร หรือ Capacity building รวมถึงการประสานงานด้านคดีระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นไปที่ความรู้ หรือเทคนิคพิเศษที่แต่ละหน่วยงานได้คิดและปฏิบัติรวมทั้งผลสำเร็จจากการดำเนินการนั้น เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่อกัน เพื่อให้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรับมือกับการทุจริตที่นับวันจะซับซ้อน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปว่า สถาบัน IACA เป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประเทศสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคพื้นยุโรป โดย IACA ก็มุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนให้มากขึ้นด้วย ซึ่งในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และได้ใช้โอกาสนี้ในการขยายความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เหลือได้รู้จักและเข้าใจถึงบทบาทและการทำงานของสถาบัน IACA ที่มุ่งเน้นไปยังการให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต และยังเป็นการเชิญชวนให้ประเทศที่สนใจ เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของสถาบันต่อไปในอนาคตได้